



เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๖ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐอิตาลี

- อิตาลีและแคนาดาเน้นย้ำการพัฒนาเขตการค้าเสรีและเศรษฐกิจสีเขียว

๒. สาธารณรัฐลัตเวีย

- ลัตเวียและอาเซอร์ไบจานขยายความร่วมมือด้านการค้า การขนส่ง และโลจิสติกส์

๓. สาธารณรัฐมอลตา

- พรรคแรงงานของนาย Joseph Muscat นายกรัฐมนตรีชนะการเลือกตั้งทั่วไป

๑. สาธารณรัฐอิตาลี : อิตาลีและแคนาดาเน้นย้ำการพัฒนาข้อตกลงเขตการค้าเสรีและเศรษฐกิจสีเขียว (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้นำอิตาลีและแคนาดาได้ออกแถลงการณ์ในระหว่างการประชุมที่กรุงโรมว่า อิตาลีและแคนาดาเรียกร้องให้มีการพัฒนาข้อตกลงเขตการค้าเสรีและเศรษฐกิจสีเขียวร่วมกัน โดยนาย Paolo Gentiloni นายกรัฐมนตรีอิตาลี กล่าวว่า ข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดา ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภายุโรปแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อาจจะเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดที่สหภาพยุโรปเคยลงนามมาเนื่องจากมีการเปิดเสรีทางด้านภาษีและผลิตภัณฑ์

นาย Justin Trudeau นายกรัฐมนตรีแคนาดา กล่าวเห็นด้วยว่าข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ ซึ่งภาคธุรกิจได้หาโอกาสที่ดีในการสร้างงานและสร้างรายได้ให้ชนชั้นกลางแก่ทั้งสองประเทศ และกล่าวว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นการลดปัญหาการกีดกันทางการค้าระหว่างอิตาลีและแคนาดา และช่วยให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากสหภาพยุโรป และเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุน

นอกจากนี้ ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อิตาลียังคงยึดมั่นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการใช้พลังงานทดแทน นายกรัฐมนตรีแคนาดาจึงได้เน้นย้ำว่าการดำเนินเศรษฐกิจต้องมีความสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หนึ่งในปี ๒๕๖๑ แคนาดาจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม G7

ที่มา Xinhua News

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒. สาธารณรัฐลัตเวีย : ลัตเวียและอาเซอร์ไบจานขยายความร่วมมือด้านการค้า การขนส่ง และโลจิสติกส์ (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

เมื่อวันที ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นาง Inara Murniece ประธานรัฐสภาลัตเวีย กล่าวระหว่างการพบปะหารือกับนาย Ogtay Asadov ประธานรัฐสภาอาเซอร์ไบจาน ในโอกาสที่ประธานรัฐสภาอาเซอร์ไบจานเดินทางเยือนลัตเวียว่า อาเซอร์ไบจานเป็นคู่ค้าที่สำคัญของลัตเวีย ในแถบเทือกเขาคอเคซัส และมีการหารือทางการเมืองระหว่างกันมาโดยตลอด ทั้งนี้ ลัตเวียได้เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันในอนาคต โดยประธานรัฐสภาทั้งสองประเทศต่างมีความเห็นเช่นเดียวกันต่อการขยายความร่วมมือทางการค้า ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการร่วมกันระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานซึ่งจะมีขึ้นในอีกไม่นานมีความสำคัญในประเด็นดังกล่าว

อนึ่ง ลัตเวียเป็นประเทศที่มีความสำคัญต่อสหภาพยุโรปในการขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ โดยลัตเวียมองว่าอาเซอร์ไบจานเป็นคู่ค้าที่สำคัญในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรป นอกจากนี้ ประธานรัฐสภาลัตเวียยังได้ให้การสนับสนุนการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับอาเซอร์ไบจานด้วย

ที่มา Xinhua News

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๓. สาธารณรัฐมอลตา : พรรคแรงงานของนาย Joseph Muscat ชนะการเลือกตั้งทั่วไป (๔ มิถุนายน ๒๕๖๐)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นาย Joseph Muscat นายกรัฐมนตรีมอลตา ได้ประกาศชัยชนะการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยภายหลังจากผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ผลปรากฏว่าพรรคแรงงาน ซึ่งนำโดยนาย Muscat ได้รับความไว้วางใจให้บริหารประเทศเป็นครั้งที่ ๒ ทั้งนี้ การนับคะแนนเสียงแสดงให้เห็นว่าพรรคแรงงาน ได้รับคะแนนเสียงมากกว่า ๓๐,๐๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด โดยนาย Muscat กล่าวว่า แสดงให้เห็นว่าประชาชนได้วางใจให้พรรคแรงงานบริหารประเทศต่อ หลังจากก่อนหน้านี้ภรรยาของตนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันกับนักการเมือง

นอกจากนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ภายหลังจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง นาย Simon Busuttil หัวหน้าพรรค Nationalist Party ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านได้โทรศัพท์หานาย Muscat เพื่อแสดงความยินดีและยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง ภายหลังจากประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ผู้สนับสนุนพรรคแรงงานได้ออกมาฉลองชัยชนะของพรรคแรงงานบนท้องถนนด้วยการโบกธง และรวมตัวกันบริเวณที่ทำการพรรคแรงงานอีกด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดเผยว่ามีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ ๘๒ หรือมากกว่า ๓๔๐,๐๐๐ คน ซึ่งผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการปรากฏว่าพรรคแรงงานได้คะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ ๕๕ ส่วนพรรค Nationalist Party ได้คะแนนเสียงร้อยละ ๔๓.๗ อนึ่ง นาย Muscat มีอายุ ๔๓ ปี เข้ารับตำแหน่งและทำพิธีสาบานตนเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยภายหลังจากที่ได้จัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วรัฐบาลจะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง ๕ ปี

ที่มา Aljazeera

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

นายณรงค์ศักดิ์ ปลื้มใจ
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๖ มิถุนายน ๒๕๖๐